



ประกาศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ขอประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และผลการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดังนี้

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
1	นางสาวนราภรณ์ ศรีโท	ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานที่ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
2	นางสาวพรนภา อังแดง	
3	นายดวงดี อมรศรีคงคา	
4	นางสาวนันท์ธัญญ์ พรหมขาว	
5	นางสาวรัตติการ สุวรรณปราการ	

1. ทั้งนี้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยจะมีการลงนามในสัญญาจ้าง/ทำสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับการอนุมัติเงินประจำงวด จากหน่วยงานต้นสังกัด สพฐ.

2. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการสอบ โดยพิจารณาเรียงลำดับผู้ที่มีผลการสอบที่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้

3. กรณีตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้เข้ารับการประเมินผู้ใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกำหนดให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้าง หรือหากผู้ใดได้รับการจ้างให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จะเพิกถอนคำสั่งจ้างและสัญญาจ้างและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ตามประกาศโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
และหมายเลขโทรศัพท์ 053-967004

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



(นายไพโรจน์ ศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม